



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p>มลพิษทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 21 ธ.ค. พื้นที่ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ริมถนนพญาไท เขตดินแดง 98 มคก./ลบ.ม. ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง 97 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 103 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 97 มคก./ลบ.ม. แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 91 มคก./ลบ.ม. ริมถนนรัชดาภิเษกท่าพระ เขตธนบุรี 99 มคก./ลบ.ม. ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 95 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 95 มคก./ลบ.ม. รวมทั้งเขตปริมณฑล อาทิ ต.ทรงคนอง, ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, ริมถนนคูขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ประชาชนควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมืองดใช้รถยนต์ที่มีควันดำ งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งนี้คาดการณ์ว่าภายใน 1-2 วัน สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>ด้าน พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ 1.เด็กเล็กและผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทั้ง 2 กลุ่มหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย ถ้ารู้สึกไม่สบายตัว แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ต้องรีบไปรพ.ทันที ส่วนผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ทั้งตำรวจจราจร หรือคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องระมัดระวัง ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยต้องเลือกที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ เช่น N95 แต่หากไม่มีจะใช้ผ้าพันหรือใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นก็ได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>ทุนนักเรียนพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่ สธ.หารือกับ สปช. และได้ข้อสรุปการปรับแก้สัญญาทุนนักเรียนพยาบาลโดย 1.ตัดคำว่า ลูกจ้างชั่วคราว เป็น ปฏิบัติงานใน สธ. 2.ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายจาก 30,000 บาท เป็น 40,000 บาท และ 3.การปรับแก้สัญญาใหม่จะมีผลในการภาคการศึกษาต่อไป ภายในต้นปี 2562 นั้น</p> <p>น.ส. วราพร กวีวิทยากรณ์ เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวว่า จากการหารือกับ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. ยืนยันว่าหากทำงานใช้ทุนไม่ครบ 4 ปี เพราะบรรจุข้าราชการได้ แม้คนละสังกัดแต่อยู่ภายใต้ สธ.ไม่ต้องใช้ทุนคืนแต่มีนักเรียนพยาบาลใช้ทุนสจ.ขอนแก่นสอบบรรจุข้าราชการกรมการแพทย์ได้ ต้องใช้ทุนคืนให้แก่สจ.ขอนแก่นประมาณ 1.7 แสนบาท ซึ่งยังมีกรณีนี้อีกไม่ต่ำกว่า 50 คน เครือข่ายฯ จึงให้พยาบาลทุนขอชะลอการใช้ทุนไปก่อน และจะเร่งสอบถามสธ.ว่าจะดำเนินการอย่างไร คงจะมีความชัดเจนในต้นปีใหม่ 2562</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้เครือข่ายฯ ส่งรายละเอียดต่างๆ มา เพื่อจะได้มีการพิจารณาอีกครั้ง ส่วนที่มีการจ่ายทุนไปแล้ว ให้อุทธรณ์ไปยัง สจ.ได้ และหากรู้สึกไม่เป็นธรรม ให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอมาที่กระทรวง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>มาตรการตรวจเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีนี้จะเพิ่มความเข้มในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ หากเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยได้งบประมาณจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 60 ล้านบาท เริ่มต้นใช้ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปีนี้ โดยการตรวจอยู่ในดุลพินิจของตำรวจ และญาติผู้เสียหายสามารถร้องขอให้ตรวจคู่กรณีได้ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดจะส่งผลต่อการรับพิจารณาคดีของศาลทันที เช่นเดียวกับคลิปหน้ารถ ถือเป็นหลักฐานสำคัญทำให้ผู้เมาแล้วขับถูกดำเนินคดี นอกจากนี้โทษปรับและจำคุกแล้ว ยังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ บันทึกประวัติในใบขับขี่ระบบดิจิทัล เมื่อทำผิดครั้งที่ 2-3</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ค่าปรับจะสูงตามไปด้วย จนถูกถอนใบอนุญาตขับชี่
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ณ บ้านพระ อาทิตย์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อดีตนายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งนครบวงจรรพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ สำหรับโรคมะเร็งมีการนำมาใช้ลดอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัด ลดอาเจียนได้ แต่ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนการใช้กัญชารักษาตัวโรคมะเร็ง มีการทดลองในห้องแล็บ แต่ไม่มีหลักฐานการนำมาใช้ในคน และในทางกลับกันเมื่อเลิกใช้ยังทำให้มีอาการอโยกยา เพราะใช้น้ำมันกัญชาหยดโดยไม่มีความรู้เรื่องปริมาณที่ควรใช้ ทั้งนี้ มองว่าการแก้กฎหมายเพื่อนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ควรเป็นการคลายล็อกและควบคุมโดย อภ. และ อย. เหมือนมอร์ฟีน</p> <p>-เสนอบทความ โดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ระบุว่า เครื่องช่ายประชาสังคัมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลและสนช. ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกค่าจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับสารสกัดกัญชาและสารสกัดกัญชาทั้งหมด ภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดยังไม่เพิกถอนคำขอสิทธิบัตร ม.รังสิตและสภาการแพทย์แผนไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 2.ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษทุกประเภท และให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ หากสนช.ยังไม่สามารถทำได้ในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะต้องลดโทษการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย ให้ถือว่าไม่มีความผิดฐาน ผลิต ครอบครองหรือเสพยาเสพติด และให้เจ้าหน้าที่รัฐนำผู้ป่วยเข้าสู่การบริการทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ใช้กัญชาตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยต่อไป 3.ให้ผู้ป่วยที่ได้ใบรับรองจากแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ตามจำนวนเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 4.ให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถขึ้นทะเบียนขอ เพาะปลูกผลิต ประยุกต์ที่เข้ากัญชา ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ทันที และให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ และสภาการแพทย์แผนไทยอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวข้องกับกัญชาด้วย 5.ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาการเพาะปลูกของสถานประกอบการทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เกษังกรรมทั้งรัฐและเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมถึงให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกเพื่อการส่งออกต่างประเทศได้ 6.ยกเลิกบทเฉพาะกาล 5 ปี ที่ให้รัฐผูกขาดหรือบังคับให้เอกชนต้องร่วมกับรัฐในการเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อการจำหน่ายกัญชาในทางการแพทย์ เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>รับเสด็จเจ้าหญิงคิโกะ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. เฝ้ารับเสด็จ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาใน เจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ในการเสด็จไปทรงเปิดงานสัมมนา "สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ 2561" ณ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>มอบโล่รางวัล</p> <p>- เสนอภาพข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ร่วมกันปฏิบัติการทราฟฟิคดอลอย่างเข้มแข็งเพื่อคุ้มครองประชาชน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>กรมการแพทย์แผนไทยร่วมงานตลาดแห่งความสุข</p> <p>-เสนอข่าว กรมการพัฒนาชุมชน ก.พาณิชย์ จัดงาน OTOP City Happy Market 2018 ตลาดแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 15-23 ธ.ค. 2561 ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมเปิดร้านภายในงาน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวถึงมาตรการจัดเก็บภาษีในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูง ว่า เป็นมาตรการที่เหมาะสม เพราะที่ผ่านมาได้ร่วมกับอย. ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง 30% ภายใน 5 ปี แต่ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การจัดเก็บภาษีในอาหารอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูงจะช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีโซเดียมลดลงมากขึ้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรทำควบคู่กันคือ การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค โดยมีสัญลักษณ์ทางเลือก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพเป็นทางเลือกกับผู้บริโภค</p> <p>ทางด้าน นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต สนับสนุนมาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูง เพราะหากรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน ไต งบประมาณจะสูงถึงปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นภาระทางสุขภาพของประชาชนและประเทศ</p>
ไทยโพสต์	<p>กฎหมายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เริ่มผลักดันให้บริษัทสมาชิกนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET(rPET) มาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำและเครื่องดื่ม แต่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามใช้พลาสติกรีไซเคิลมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม จึงหวังว่าสธ.จะเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อประเทศไทยจะได้เดินหน้านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ	<p>จ.สระบุรีตรวจกระเช้าปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายพีระพล ตันตโสภาส ปลัด จ.สระบุรี และ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี ร่วมตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน อ.เมือง จ.สระบุรี พบว่า มีการแสดงราคาจำหน่ายไว้ครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือปริมาณสินค้าที่บรรจุไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงไว้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือจำหน่ายโดยรู้ว่าปริมาณที่บรรจุไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch